

# LỄ VINH DANH GIÁO VIÊN, HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023

Nhằm vinh danh những học sinh có nhiều cố gắng trong học tập, đoạt giải trong kỳ thi chọn HSG văn hóa cấp tỉnh qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt và công tác bồi dưỡng HSG trong nhà trường; sáng ngày 27/2/2023 trường THPT số 2 TP Lào Cai long trọng tổ chức Lễ vinh danh giáo viên, học sinh đạt thành tích trong kỳ thi chọn giỏi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.

Nhà giáo Phạm Thị Hồng Lan phát biểu mở đầu buổi Lễ vinh danh. Trong bài phát biểu của mình, nhà giáo Phạm Thị Hồng Lan cho mọi người thấy lại chặng đường dạy và học đội tuyển đầy khó khăn, thách thức của năm học 2022-2023. Nhà giáo Phạm Thị Hồng Lan không giấu nổi sự xúc động, bởi để đến được chặng đường này, cả thầy và trò các đội tuyển đã phải nỗ lực, quyết tâm như thế nào.

Trong buổi lễ, nhà giáo Phạm Thị Hồng Lan đã trang trọng vinh danh 56 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Cùng với việc gọi tên, hình ảnh và thành tích của các em được chiếu trên màn hình lớn để tất cả học sinh toàn trường có thể chiêm ngưỡng, tự hào, noi gương. Đó là 56 học sinh đã đạt các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích tại 10 bộ môn Văn hóa:

- 2 giải Nhất: 01 Vật lý, 01 Hoá học
- 16 giải Nhì: 04 Ngữ văn, 02 Toán học, 02 Địa lí, 02 GDCD, 02 Tin học, 01 Tiếng Anh, 01 Hoá học, 01 Sinh học, 01 Vật lý
- 17 giải Ba: 01 Ngữ văn, 02 Toán học, 02 Địa lí, 04 GDCD, 01 Tin học, 01 Hoá học, 03 Sinh học, 03 Vật lý
- 21 giải Khuyến khích: 02 Ngữ văn, 02 Toán học, 02 Địa lí, 02 GDCD, 03 Tin học, 03 Tiếng Anh, 01 Hoá học, 02 Sinh học, 02 Vật lý, 02 Lịch sử

Bên cạnh đó, nhà giáo Phạm Thị Hồng Lan cũng khẳng định: Việc đạt được những thành quả nói trên không chỉ là niềm vui của học trò, của cá nhân của mỗi thầy cô, mà còn là niềm tự hào chung cả Nhà trường. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, nhà giáo cũng đồng thời vinh danh các tổ chuyên môn, các thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đội, công tác bồi dưỡng HSG các môn, Công hi vọng, trong thời gian tiếp theo, các thầy cô tiếp tục cố gắng, cống hiến để viết tiếp những mùa hoa thật rực rỡ, mang về những vinh quang trong sự nghiệp “trồng người”.

Lễ vinh danh giáo viên, học sinh xuất sắc đoạt giải trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2022 - 2023 đã tạo một dấu ấn quan trọng trong công tác bồi dưỡng mũi nhọn của nhà trường, nhằm động viên, ghi nhận sự nỗ lực của các em học sinh, sự cống hiến của tập thể các thầy giáo, cô giáo; từ đó, mong muốn lan tỏa đam mê học tập tới học sinh toàn trường.

Tiến sĩ Thân Nhân Trung đã từng khẳng định: *Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp*. Hiền tài có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển, kiến thiết đất nước. Bồi dưỡng người hiền tài đã quan trọng, kịp thời động viên, ghi nhận và khuyến khích người hiền tài cũng quan trọng không kém. Bởi đó là đòn bẩy, là động lực để thúc đẩy thành công.

Mong rằng, với Lễ vinh danh này, nhiều hiền tài sẽ được hun đúc nên từ mái trường THPT số 2 TP Lào Cai thân yêu!

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của lễ vinh danh:



*Cô Phạm Thị Hồng Lan – Chi ủy viên, PHT phụ trách trường trao phần thưởng cho HS đạt giải Nhất (từ trái sang phải: HS Vũ Anh Văn, HS Trần Quyết Thắng)*



*Cô Phạm Hồng Lan chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô phụ trách các đội tuyển có thành tích xuất sắc (từ trái sang phải: Cô Đỗ Thị Hiền – PT môn Hóa học, cô Nguyễn Thị Thuận – PT môn Vật Lí, thầy Đào Khánh Linh - PHT phụ trách chuyên môn, thầy Nguyễn Hoàng Kiên – PT môn GDCD, cô Nguyễn Hà Chi – PT môn Ngữ văn)*



*Các thầy cô giáo có thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG các môn, năm học 2022 - 2023*

---

*Nguyễn Thu Hà – Tổ truyền thông, Trường THPT số 2 TP. Lào Cai*

*Email: [thuha.nguyen986@gmail.com](mailto:thuha.nguyen986@gmail.com)*